

Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 717 nhóm chỉ tiêu đã đạt, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Với mục tiêu lấy phụ nữ làm trung tâm, ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội phải thực sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể liên quan để triển khai thực hiện các hoạt động và phong trào. Trong quá trình thực hiện, các cấp hội chú trọng kiểm tra, giám sát, xây dựng mô hình, điển hình, tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả. Tập trung nắm lấy cho cơ sở, quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Đồng thời, quan



Phụ nữ tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới tại xã Trà Giang (Kiến Xương).

tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đảm bảo chất lượng, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra... Thực hiện khâu đột phá "Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra và các đề án của các cấp, các ngành, các cấp hội LHPN đã mở 862 lớp chuyên đề về kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc,

phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng 8 góc tư vấn về gia đình, thành lập 59 câu lạc bộ cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em...; mở 456 lớp chuyên đề về phòng, chống

tội phạm cho 68.000 lượt hội viên, phụ nữ; xây dựng và duy trì, nhân rộng 197 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, 27 câu lạc bộ phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của các cấp hội LHPN thời gian qua là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ, các cấp hội đã vận động ủng hộ để xây mới, sửa chữa 71 ngôi nhà tình thương trị giá 2,867 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, thanh niên lên đường nhập ngũ... trị giá hàng tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Bình, thôn An Cúc Đông, xã Thụy Việt (Thái Thụy) nhớ lại: Chống tội mất cách đây 3 năm bởi căn bệnh ung thư, để lại cho tôi một khoản nợ lớn, một mình tôi nuôi 2 con ăn học, ba mẹ con phải ở trong ngôi nhà cấp bốn đã dột nát trầm trọng. Trước hoàn cảnh đó, năm 2018, Hội LHPN huyện ủng hộ 30 triệu đồng; hội phụ nữ xã, thôn và các đoàn thể thôn, xóm ủng hộ 25 ngàn đồng và cho vay không lấy lãi 31,5 triệu đồng; cùng với số tiền của gia đình, anh em, họ hàng, đồng tộc ủng hộ, tôi đã xây được ngôi nhà vững chắc, ổn định cuộc sống.

Điểm nhấn trong thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp là vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm bằng nhiều hình thức với số tiền hơn 160 tỷ đồng cho chị em vay phát triển kinh tế; cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vàng, vật tư phân bón... trị giá hơn 4 tỷ đồng, giúp 304 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Cũng trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã dạy nghề, giới thiệu đào tạo nghề và tạo việc làm cho 3.960 lao động; tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác từ các ngân hàng với số dư nợ hơn 1.892 tỷ đồng cho 55.322 thành viên vay; phối hợp với Quỹ TYM cho 2.453 thành viên vay hơn 15,4 tỷ đồng... Với các hoạt động tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hơn 2 năm qua, hội phụ nữ cơ sở đã giúp 1.262 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Từ những hoạt động thiết thực vì phụ nữ, tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng tăng. Nửa nhiệm kỳ qua, các cơ sở hội đã kết nạp thêm 4.468 hội viên, đạt tỷ lệ thu hút 82,2%. Tổ chức hội đã trở thành mái nhà chung của chị em phụ nữ.

XUÂN PHƯƠNG

Triệu chứng dễ nhầm sốt xuất huyết và sốt thường, để lâu nguy hiểm tính mạng



(vietnamnet.vn) Mặc dù sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh phổ biến vào mỗi năm, nhưng hầu quả mà nó để lại vô cùng nguy hiểm.

Khi mắc bệnh sốt xuất huyết, rất nhiều người nghĩ đó chỉ là sốt thông thường nên chủ quan không đi thăm khám mà tự mua thuốc uống, dẫn đến những nguy cơ lớn hơn. Vậy làm thế nào để phân biệt được sốt thông thường và sốt xuất huyết?

PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM 2 CĂN BỆNH SỐT

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây nên. Virus này truyền từ người sang người chủ yếu do muỗi đốt. Bệnh thường bùng phát vào mùa mưa tại những vùng có vệ sinh môi trường kém, nhiều ao nước đọng. Đây là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản và đẻ trứng, lây nhiễm virus Dengue.

Còn sốt thông thường là bệnh do virus hoặc nhiễm trùng gây ra. Đây là một trong những bệnh dễ xảy ra nhất, không chỉ với trẻ em mà còn cả ở người lớn nhất là những người có sức đề kháng yếu. Sốt siêu vi hay còn gọi là sốt virus thường xảy ra vào thời điểm giao mùa nhất là trong thời tiết nóng ẩm hay nóng lạnh như hiện nay.

TRIỆU CHỨNG CỦA BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

1. Triệu chứng sốt xuất huyết cổ điển (thể nhẹ)

Những người lần đầu tiên mắc bệnh bị loại này vì họ chưa có miễn dịch với bệnh. Đây là dạng có biểu hiện các triệu chứng điển hình và không có biến chứng. Bệnh thường bắt đầu với triệu chứng sốt và sẽ kéo dài trong vòng 4 - 7 ngày tính từ sau khi bị truyền bệnh bởi muỗi. Ngoài ra, còn có các triệu chứng như:

- Sốt cao, lên đến 40,5 độ C;
- Nhức đầu nghiêm trọng;
- Đau phía sau mắt;
- Đau khớp và cơ;
- Buồn nôn và ói mửa;
- Phát ban.

Các ban sốt xuất huyết có thể xuất hiện trên cơ thể 3 - 4 ngày sau khi bắt đầu sốt và sau đó thuyên giảm sau 1 - 2 ngày. Ban có thể bị nổi ban lại một lần nữa vào ngày sau đó.

2. Triệu chứng sốt xuất huyết có chảy máu

Các dấu hiệu sốt xuất huyết dạng này bao gồm tất cả các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết nhẹ kèm theo tổn thương mạch máu và mạch bạch huyết, chảy máu cam, chảy máu ở nướu hoặc dưới da, gây ra vết bầm tím. Thể bệnh này có thể dẫn đến tử vong.

3. Triệu chứng sốt xuất huyết dengue (hội chứng sốc dengue)

Đây là dạng nặng nhất của bệnh sốt xuất huyết - bao gồm tất cả các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết nhẹ cộng với các triệu chứng chảy máu, kèm theo huyết tương thoát khỏi mạch máu, chảy máu ở hạ trong và ngoài cơ thể, sốc (huyết áp thấp).

Loại này thường xảy ra trong lần nhiễm trùng sau, khi bạn đã có miễn dịch chủ động (do đã từng mắc bệnh) hoặc thụ động (do mẹ truyền sang) đối với một loại kháng nguyên virus. Bệnh thường biểu hiện nặng đột ngột sau 2 - 5 ngày (giai đoạn hạ sốt). Dạng này của bệnh thường xảy ra ở trẻ em (đôi khi ở người lớn). Dạng bệnh này có thể gây tử vong, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên.



Trẻ em khi mắc bệnh sốt xuất huyết từ 3 ngày sẽ có những dấu hiệu sốt cao, khiến bố mẹ thường nhầm là cảm cúm hay nhiễm khuẩn đường hô hấp. Khi trẻ sốt cao, phụ huynh nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức.

Bệnh hiện nay chưa có thuốc đặc trị, những trường hợp nặng điều trị hầu như chỉ hạ sốt, truyền dịch và chống sốc tích cực. Những trường hợp nhiễm bệnh nhẹ có thể tự khỏi sau một tuần.

NGUYỄN CƯỜNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu

Những năm gần đây, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, qua đó góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Với mục tiêu giới thiệu và tạo nhiều việc làm cho người lao động (NLD), dự báo đầy đủ những thông tin về thị trường lao động và thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLD theo quy định của pháp luật, những năm qua, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn triển khai và động viên cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tích cực cuộc vận động học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Với đặc thù công việc hàng ngày là tiếp xúc với nhiều đối tượng, thực hiện tư vấn, giải đáp những thắc mắc của NLD về các chế độ bảo hiểm, thai sản, việc làm, cán bộ Trung tâm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; tập trung thực hiện tốt công tác các hành chính để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp



Người lao động tìm kiếm thông tin việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

và NLD. Bà Lương Thị Hòa, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm chia sẻ: Thị trường lao động trong tỉnh rất sôi động, tuy nhiên việc nắm bắt thông tin về việc làm của NLD còn thiếu. Vì vậy, trước khi tư vấn, định hướng cho NLD, cán bộ, nhân viên

Trung tâm phải thường xuyên về địa phương để tìm kiếm thông tin thị trường lao động đồng thời khảo sát trên địa bàn tỉnh có những doanh nghiệp cần lao động ở lĩnh vực nào để cung cấp tư vấn. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tư vấn và giới thiệu

việc làm cho trên 6.500 lượt người, tư vấn tham gia xuất khẩu lao động cho 197 lượt người; tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm với 8.000 lượt người tham gia; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 2.500 lao động... qua đó tạo việc làm mới cho trên 17.000 lao động.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, nếu chỉ trung thành và sáng tạo mà không có tận tụy, gương mẫu trong công việc chắc sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Bởi với số lượng gần 200 đối tượng bảo trợ xã hội được đưa vào Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, trong đó nhiều đối tượng già yếu, bệnh tật, hàng ngày, 44 cán bộ, nhân viên Trung tâm không ngừng nỗ lực, tranh thủ, tận dụng thời gian để chăm lo tốt nhất cho từng đối tượng. Anh Đỗ Thế Cường, Quyền Trưởng phòng Y tế và Phục hồi chức năng của Trung tâm chia sẻ: Là đơn vị đặc thù chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên nâng cao trình độ để phục vụ tốt nhất cho đối tượng.

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 61 công đoàn cơ sở với 4.600 đoàn viên. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là luôn đổi mới nội dung, hướng về cơ sở, lấy quyền lợi của đoàn viên và chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở làm mục tiêu hoạt động, thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chuyên môn nhiệm vụ. Các phong trào thi đua: "Giải việc nước, đảm việc nhà"; "Xanh, sạch, đẹp,

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... được các công đoàn cơ sở tích cực hưởng ứng, nhiều giải pháp, đề tài được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh đã có trên 100 đề tài khoa học, sản phẩm khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo được áp dụng. Đến nay, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu được triển khai tại các công đoàn cơ sở như một động lực tinh thần cổ vũ CBCCVC thi đua và từng bước hoàn thiện bản thân. Nhiều công đoàn cơ sở coi đó là những tiêu chí đánh giá và tiêu chí xét thi đua cho CBCCVC hàng năm và đây cũng là tiêu chí đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Bà Trần Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá, qua cuộc vận động, việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu đã trở thành việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hàng ngày, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

NGUYỄN CƯỜNG



Bảo hiểm y tế đồng hành cùng bệnh nhi bệnh trọng

Có những bệnh nhi mà "thâm niên" nằm viện bằng đúng số tuổi của mình, bởi rời bệnh viện là em không thể duy trì sự sống do mắc bệnh trọng, số tiền điều trị vì thế cũng rất cao. Nếu không có bảo hiểm y tế (BHYT) giúp chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB), nhiều gia đình sẽ rơi vào cảnh khó khăn cùng cực.

Thường xuyên cùng các đoàn từ thiện đến Bệnh viện Nhi Thái Bình, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến những hình hài nhỏ bé yếu ớt đang phải gắng gượng chống lại bệnh tật hết ngày này qua ngày khác. Xót xa hơn khi biết có những em từ lúc sinh ra chưa từng được về nhà mà cuộc sống gắn liền với giường bệnh. Mỗi bệnh

nhân như thế đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn bởi bố mẹ phải bỏ công việc thay nhau ở bệnh viện chăm sóc bé. Chị Bùi Thị Xiêm, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Là bệnh viện hạng 1 của tỉnh chuyên ngành nhi khoa, Bệnh viện Nhi thường tiếp nhận những bệnh nhân nặng từ các bệnh viện tuyến dưới chuyển lên, tuyến trên

chuyên về. Trong đó, Bệnh viện thường xuyên có vài chục bệnh nhân mắc bệnh trọng phải điều trị lâu dài, chi phí điều trị hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tập trung nhiều nhất ở Khoa Hồi sức tích cực. Do bệnh nặng, bệnh nhân ở Khoa đều cần được chăm sóc toàn diện với sự hỗ trợ của trang thiết bị y tế hiện đại và sự tập trung điều trị sát sao, cao độ của

cán bộ y tế. Cũng ở Khoa đã từng có bệnh nhân có "thâm niên" nằm viện hơn 10 năm, chi phí tốn kém. Song thật may mắn, hầu hết chi phí KCB đã được BHYT chi trả. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn thường xuyên trích kinh phí hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp sức cho gia đình mới có thể tự vững để kiên trì chữa bệnh, duy trì sự sống cho con.

Điển hình như trường hợp bé Phạm Hữu Quang Vinh, quê xã Dân Chủ (Hưng Hà), sinh ngày 28/10/2016 thì tháng 12/2016 phải nhập viện điều trị đến nay do bệnh nhược cơ, suy hô hấp. Bé Vũ Bảo Nhi, quê xã Thụy Lương (Thái Thụy), sinh ngày 3/1/2017 thì 3 tháng sau phải nhập viện do bệnh suy hô hấp, viêm phổi, nhược cơ và điều trị đến nay... Theo bà Lê Thị Minh Huệ, Trưởng phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chỉ tính riêng đối với các bệnh nhi, trong 6 tháng đầu năm 2019, quỹ KCB BHYT đã chi trả cho nhiều trường hợp điều trị nội tỉnh với chi phí mỗi trường hợp hàng trăm triệu đồng trở lên. Trong đó 10 bệnh nhân có mức chi KCB trên 200 triệu đồng. Cao nhất là trường hợp các cháu: Lương Minh Châu, xã Tây Tiến (Tiển

Hải) bị suy hô hấp, nhược cơ, điều trị tại Bệnh viện Nhi với chi phí 429.578.908 đồng; Trần Vũ Diệp Anh, xã Thái Thủy (Thái Thụy) với chi phí 351.381.539 đồng; Nguyễn An Phúc, xã Thái Giang (Thái Thụy) bị bệnh vàng da sơ sinh do nhiễm nguyên nhân với chi phí 267.493.627 đồng...

Chị Nguyễn Thị Thắm, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình là mẹ của bệnh nhi Phan Thị Thủy, 13 tuổi, hiện đang điều trị tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ: Thủy 13 tuổi song đã 13 năm "gắn bó" với Bệnh viện Nhi bởi mắc đa bệnh, trong đó nặng nhất là tim bẩm sinh và trào ngược thực quản. Cùng con ở bệnh viện lâu năm nên tôi biết có nhiều cháu bệnh nặng phải điều trị lâu dài như con nhà tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi phải bỏ công việc đi

chăm sóc con ốm đau nên gia đình nào cũng rất hoàn cảnh. Chúng tôi vẫn nói với nhau may mà có BHYT giúp chi trả viện phí, nếu không thì không biết phải bầu vùi vào đâu. Chúng tôi biết ơn Đảng và Nhà nước có chính sách BHYT nhân

vãn, ý nghĩa, nhờ đó người nghèo vẫn được chữa bệnh. Mọi người cũng hãy tham gia BHYT để được hưởng quyền lợi khi rủi ro ốm đau và có thể chia sẻ khó khăn với người không may bị tai nạn, bệnh tật.

HA DUNG



Bệnh nhân nặng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình được nhà hảo tâm thăm hỏi, chia sẻ khó khăn.